



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๖๑๐๗

ที่ กษ ๑๐๑๑/ ๖๕๕๙ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่
ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐

เรียน เกษตรกรุงเทพมหานคร

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ โดยมีโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙/๖๐
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นโครงการหนึ่งในมาตรการดังกล่าว โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นหน่วยงานหลัก

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอส่งคู่มือโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าว
แบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ประชุม
จัดทำหลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่
ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ร่วมกับกรมการข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ให้ทราบมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต
๒๕๕๙/๖๐ และคู่มือการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อประสานความร่วมมือและบูรณาการงานร่วมกัน

๒. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อ
ให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙/๖๐ ได้รับความช่วยเหลือหลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงาน
โครงการฯ

๓. ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่
ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ในพื้นที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ได้อย่างถูกต้อง
โปร่งใส เพื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ท้วถึง และเป็นธรรม

๔. ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ที่เข้าร่วมโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙/๖๐ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามที่กล่าวมาข้างต้น ดำเนินการต่อไปด้วย
จะขอบคุณมาก

(นายคณิต ลิขิตวิฑูวดี)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร